

ธกส.ทวงหนี้อุ้มยาง1.2หมื่นล. กยท.ขอจ่ายค่าบริหาร300ล้าน

ธ.ก.ส.ส่งหนังสือทวงหนี้กยท.
วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท นำไปใช้
แทรกแซงสวนยางให้เจ้าของสวน
รายละเอียดคนกรีดยางรายละ 600 บาท
เผยกยท.ยอมคืนแค่ 300 ล้านบาท
เฉพาะค่าบริหารจัดการ

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทำ
หนังสือทวงหนี้จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) วงเงิน 12,750
ล้านบาทที่ปล่อยกู้ในโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งชาวสวนยางและคน
กรีดยาง 1,500 บาท แยกเป็นชาวสวน
รายละ 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท
ตามมติกรม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558
ซึ่งธ.ก.ส.ได้ทำหนังสือทวงหนี้ที่ไปยัง
กยท.มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีหนังสือ
ตอบรับและยืนยันเงินใช้หนี้ได้เพียง
300 ล้านบาทที่เป็นส่วนค่าบริหาร
จัดการโครงการเท่านั้น

ทั้งนี้ล่าสุดเมื่อ 13 พ.ค.2559
ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือโครงการ

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ชาวสวนยางไปแล้ว 6,295.12 ล้านบาท
จ่ายให้คนกรีดยาง 3,997.16 ล้านบาท

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ
กยท. กล่าวว่า กยท.เตรียมหารือกับ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อชี้ขาดในข้อกฎหมายที่เป็นมติ
กรม.เรื่องงบประมาณวันที่ 3 พ.ย.
2558 โดยระบุว่าให้กยท.นำเงิน
กองทุนพัฒนายางพารา ซึ่ง ณ วันที่
14 ก.ค.2558 มี 31,310.481 ล้านบาท
ไปจ่ายคืนให้ธ.ก.ส.เป็นลำดับแรก
ก่อน แต่กยท.ไม่สามารถนำไป
จ่ายคืนได้และได้ทำหนังสือแจ้ง
ธ.ก.ส.แล้ว เพื่อให้ใช้งบประมาณ
จากรัฐบาลมาคืนต่อไป

“กยท.ได้หารือกับสำนักงาน
ประมาณอย่างไม่เป็นทางการให้
กยท.เสนอให้ใช้เงินงบประมาณ
กองทุน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560
ประมาณการรายรับไว้ 1,991 ล้านบาท
แต่มีแผนงานโครงการที่ต้อง
ดำเนินการเป็นเงิน 1,691 ล้านบาท
จึงเหลือเพียง 300 ล้านที่จ่ายได้”

● ๕.ก.ส.ทวงหนี้ยาก 1.2 หมื่นล้าน ● ห้วนจ่ายได้แค่ค่าบริหารจัดการ

กยท.ชงกฤษฎีกาชี้ขาดยึดกฎหมาย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมหารือข้อกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใช้ชี้ขาดในข้อกฎหมายที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๓ พ.ย. 2558 เรื่องงบประมาณการใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งระบุว่าให้กยท.นำเงินกองทุนพัฒนายางพารา (ข้อมูลสถานะกองทุน ณ วันที่ 14 ก.ค. 2558 จำนวน 31,310.481 ล้านบาท) ตามนัยมาตรา 49 (๓) แห่ง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 2558 ไปจ่ายคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นลำดับแรกก่อน เพื่อใช้คืนเงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. ที่นำมาสำรองจ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งทางกยท. ไม่สามารถนำเงินไปจ่ายคืนสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. ได้ จึงได้ทำหนังสือแจ้งไปทาง ธ.ก.ส. เพื่อให้ซึ่งงบประมาณจากรัฐบาลมาคืนต่อไป

"กยท.ได้รับหนังสือทวงหนี้จาก ธ.ก.ส. วงเงิน 12,750 ล้านบาท จำนวน 2 ครั้ง แต่ทาง กยท.สามารถจ่ายได้เพียงค่าบริหารจัดการ เพราะตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. 2558 กยท. ได้หารือกับสำนักงบประมาณอย่างไม่เป็นทางการ ให้ กยท. เสนอใช้จ่ายจากเงินงบประมาณพัฒนายางพาราตาม ม.49 (๓) ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 งบประมาณการรายรับ

ไว้ที่ 1,991 ล้านบาท โดยมีแผนงานโครงการที่ต้องดำเนินการเป็นเงินงบประมาณ 1,691 ล้านบาท จึงจัดสรรให้ ธ.ก.ส. ได้เพียงค่าบริหารจัดการ" อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณมีความเห็นว่า กยท. สามารถใช้จ่ายเงินผูกพันการสงเคราะห์ที่ต้องใช้ในอนาคตในปี 2564 จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาทมาจ่ายได้ แต่ทาง กยท. ได้ชี้แจงไปว่าเงินที่ผูกพันการสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นข้อผูกพันตามสัญญาที่มีกับเกษตรกรผู้รับการสงเคราะห์ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม หากสำนักงบประมาณนำเงินไปใช้ต้องตั้งงบประมาณจ่ายคืน กยท. เพิ่มจำนวน ทั้งนี้ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แจ้งให้บอร์ดรับทราบแล้ว เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 โดยที่ประชุมมีมติให้ กยท. หารือกับสำนักงบประมาณใหม่ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและให้หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้นำเงินสภาพคล่องสำรองไปจ่ายให้ชาวสวนยางและคนกรีดยาง 1,500 บาท แบ่งเป็นจ่ายให้ชาวสวน 900 บาท และคนกรีดยาง 600 บาท โดยล่าสุดได้จ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้ว 6,295.12 ล้านบาท และจ่ายให้คนกรีดยาง 3,997.16 ล้านบาท.

ธกส. ทวงหนี้ผู้มีส่วนขยาย

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทำหนังสือทวงหนี้จากการขยายแห่งประเทศไทย(กยท.) วงเงิน 12,750 ล้านบาท ที่ธ.ก.ส.จ่ายให้ชาวสวนยางและคนกรีดยาง 1,500 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558

“ธ.ก.ส.ทำหนังสือทวงหนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ขอให้กยท.นำเงินกองทุนพัฒนายางพาราที่มีจำนวน 31,310 ล้านบาทมาจ่ายหนี้คืน ตามมติครม.ที่กำหนดไว้ แต่ที่ผ่านมากยท.มีหนังสือแจ้งไปว่า สามารถชำระหนี้ได้ประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการเท่านั้น ยอมรับว่าเห็นใจธ.ก.ส. เพราะในโครงการนี้จ่ายเงินไปแล้วหมื่นกว่าล้านบาท”

ด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการกยท. กล่าวว่าเตรียมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใช้ชี้ขาดกรณีมติครม.ระบุว่า ให้กยท.นำเงินกองทุนพัฒนายางพาราไปจ่ายคืนให้ธ.ก.ส.เป็นลำดับแรกก่อน แต่เมื่อกยท.ไม่สามารถนำไปจ่ายคืน จึงทำหนังสือแจ้งธ.ก.ส.แล้วเพื่อให้ใช้งบประมาณจากรัฐบาลมาคืนแทน

กร:อก 8 หน้า

ปฏิวัติการทำงานหน่วยงานรัฐ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!! ขั้นตอนการส่งออกของไทยยุ่งยากซับซ้อนสุดๆ กว่าส่งออกสินค้าได้ 1 รายการ ผู้ส่งออกต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนับร้อยขั้นตอนกว่าจะทำได้ครบทั้งหมดกินเวลาเกือบเดือน และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ขอยกตัวอย่างการส่งออกข้าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงาน คือ 1.กรมการค้าภายใน หรือพาณิชย์จังหวัด 2.กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ 3. สำนักบริหารการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศ 4.กรมมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ

5.กรมศุลกากร 6.กรมวิชาการเกษตร 7.กรมควบคุมโรค 8.สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว 9.บริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า (เซอร์เวย์) และ 10.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมีขั้นตอนในการส่งออกถึง 14 กิจกรรม หรือ 134 ขั้นตอน ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว จนถึงการส่งออก

สินค้าอันคงไม่ต่างกันมากนัก โดยเฉพาะอาหาร ที่ต้องมีหลายหน่วยงานตรวจรับรองเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าไทยปลอดภัยสำหรับการบริโภค แต่ในโลกของการแข่งขันอย่างในปัจจุบัน การดำเนินการเหล่านี้สร้างความไม่คล่องตัวให้กับผู้ส่งออกมาก และยังทำให้เสียทั้งเงิน ทั้งเวลา โดยใช้เหตุ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับลดกระบวนการทำงานให้ทันสมัย และอำนวยความสะดวกให้เอกชนมากขึ้น โดยเน้น 5 สินค้ายุทธศาสตร์ ได้แก่ น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุดิบทราย

กระทรวงพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบการส่งออกข้าว จึงได้ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานใหม่ทั้งหมด เพื่อลดขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่ลดขั้นตอนกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และไม่จำเป็น, ลดการใช้กระดาษ ที่เป็นแบบฟอร์มคำขอและเอกสารแนบ, ใช้ระบบ National Single Window กลางของประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันความถูกต้องแทนเจ้าหน้าที่ และชำระเงินแบบ e-Payment

ส่งผลให้ช่วยลดเวลาดำเนินการได้กว่า 83% หรือลดเวลาจาก 24 วันเหลือ 4 วันค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อหน่วยราชการ ค่าธรรมเนียมต่างๆลดลงกว่า 60% หรือเหลือเพียง 2,076 บาท จากเดิม 12,140 บาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ กล่าวว่า การลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง ทำให้สามารถลดกิจกรรมที่ผู้ส่งออกต้องดำเนินการในการส่งออกแต่ละครั้งลงเหลือเพียง 4 กิจกรรม จาก 14 กิจกรรม ลดขั้นตอนต่างๆเหลือ 68 ขั้นตอน จาก 134 ขั้นตอน ค่าขอลดจาก 18 คำขอเหลือ 15 คำขอ และเอกสารลดจาก 70 เอกสาร เหลือ 38 เอกสาร

คาดว่าหลังจากมีแผนปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนแล้ว จะเริ่มดำเนินการได้เดือน ก.ย.นี้ จากนั้นจะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 45 ฉบับ รวมทั้งพัฒนาระบบรองรับการลดขั้นตอนทำงาน คาดจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 60 และจะผลักดันให้รัฐบาลนำโมเดลสินค้าข้าวไปใช้กับสินค้าที่เหลือต่อไป

ถ้าทำได้จริง จะพลิกโฉมการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ครั้งใหญ่ หน่วยงานอื่นๆต้องปรับปรุงการทำงานได้แล้ว ทำได้เร็วเท่าไร ชัดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยคงดีขึ้น และระบบราชการไทยคงได้รับคำชมอีกกระแงไทย!!

ฟันนี่เอส



เครื่องรีดยางราคาประหยัด

ขนาด 1/4 แรงม้าเป็นต้นกำลัง ในการถ่ายทอดกำลังแก่อุปกรณ์ต่างๆ ไซมเลย์ถ่ายกำลังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้วและขนาด 1 นิ้วอย่างละ 1 ตัวและสุดท้ายตัวคานาง ซึ่งทำจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 3 ตัวมาประกบกันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแผ่นยางให้มีขนาดเล็กลงง่ายต่อการเข้าเครื่องรีดยางพารา

“วิธีการใช้งานไม่ยาก เมื่อเราได้ยางพาราขั้นรูปเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมาแล้วก็จะใส่เข้าไปในรางเพื่อตบปรับลดขนาด จะได้ขนาดที่มีลวดก็ปรับ

‘เครื่องรีดยาง’ราคาประหยัด

ระบบอัตโนมัติ-ลดต้นทุนผลิต



วิทยุกรณ์และทีมงาน

ราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

“ที่จริงนวัตกรรมชิ้นนี้เริ่มจากเป็นโปรเจกต์งานส่งอาจารย์ แนวคิดที่มาจากมองว่าเครื่องรีดยางพาราที่มีอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นระบบแมนวลและราคาค่อนข้างแพง ก็เลยมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้เป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็ราคาถูกที่ชาวสวนยางทั่วไปสามารถซื้อได้ อย่างชุดเดิมมือสองที่เคยซื้อมาก็ราคา 8 หมื่นแล้ว ส่วนตัวนี้เรามาทำให้ราคาประหยัดมากขึ้นต้นทุนการผลิตจริงๆ อยู่ที่ประมาณ 2-2.5 หมื่นเท่านั้นเอง”

วิทยุกรณ์ ใจช่วง หนุ่มวิศวะ มมหาสารคาม ย้อนที่มาของนวัตกรรมชิ้นนี้ โดยตัดแปลงจากเครื่องรีดยางพาราชุดเดิมที่มีราคาแพงมาเป็นเครื่องรีดยางพาราประหยัด และปรับเป็น

ระบบอัตโนมัติ เนื่องจากชุดเดิมต้องใช้มือหรือแรงงานคนในเกือบทุกขั้นตอนการผลิต สำหรับการออกแบบโครงสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ประกอบไปด้วย โครงสร้างเครื่องรีดยางพาราเหล็กฉากขนาด 41x41 มิลลิเมตรหนา 3 มิลลิเมตร ลูกกลิ้งที่ทำจากเหล็กกลมตันทั้ง

ลูก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาว 60 เซนติเมตร ส่วนชุดกำลังใช้สายพาน 2 เส้น ร่อง มี ขนาด 78 และ 75 ต้นกำลังใช้มอเตอร์

ตั้งค่าได้ จากนั้นก็ส่งยางพาราที่ปรับลดขนาดแล้วเข้าไปลูกกลิ้ง ซึ่งปกติชาวบ้านจะใช้แบบมือหมุนรีด จากนั้นก็จะเสร็จกระบวนการ จุดเด่นของมันอยู่ที่ระบบอัตโนมัติทั้งหมด เริ่มจากนำก้อนยางเข้าในราง จนกระทั่งผ่านการรีดเป็นแผ่นยางสำเร็จรูป ใช้เวลา 1 นาทีต่อ 1 แผ่นเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องรีดชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีการทำยางแผ่นในปริมาณมากๆ”

เจ้าของนวัตกรรมคนเดิมย้ำถึงการต่อยอดนวัตกรรมชิ้นนี้ โดยระบุว่าอนาคตจะพัฒนาให้เป็นกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร เริ่มจากการนำน้ำยางข้นมาใส่ในตะกอนลูมิเนียม การตวงน้ำยางผสมน้ำกรดเพื่อให้แข็งตัว ก่อนจะนำยางเข้าเครื่องรีด ซึ่งหากกระบวนการดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว ต่อไปเกษตรกรชาวสวนยางเพียงแค่นำน้ำยางข้นที่เก็บจากต้นมาเข้าสู่กระบวนการรีดแผ่นได้ทันที ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาระบบร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

เครื่องรีดยางพาราประหยัด นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ตอบสนองชาวสวนยางพาราในเรื่องการประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนการผลิตนั่นเอง

● สุรัตน์ อัดตะ ●

แม้จะเป็นโปรเจกต์งานระหว่างเรียน แต่ก็สามารถนำมาทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริง จนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับเครื่องรีดยางพารา ราคาประหยัด มีมือการออกแบบและผลิตโดยนักศึกษาภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย วิทยุกรณ์ ใจช่วง และคณะ ที่คิดประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องรีดยางพาราประหยัดต้นแบบเพื่อเป็นโปรเจกต์งานปริญาโทส่งอาจารย์ ก่อนปรับปรุงพัฒนาจนสามารถนำมาใช้งานได้จริง หลังจากนั้นไปทดลองกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ใกล้เคียง โดยนำมาจัดแสดงในงาน “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย

4จว.ชนของดีร่วมงาน‘ของดีแดนใต้’

● ก.เกษตรฯ เปิดกรมชลประทานจัดใหญ่งาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 9 รวม 9 วัน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ นายอนันต์ ลิลิตา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 9 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2559 ณ กรมชลประทาน ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป อันนำมาซึ่งการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จัดเตรียมร้านค้าไว้ จำนวน 80 ร้านค้า แบ่งเป็น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) จังหวัดละ 15 ร้านค้า รวม 60 บูธ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 15 ร้านค้า และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 5 ร้านค้า โดยจัดร้านค้าตามประเภทสินค้าออกเป็น 4 โซน ประกอบไปด้วย กลุ่มผลไม้, กลุ่มอาหารปรุงสุก, กลุ่มอาหารแปรรูป และกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องประดับและหัตถกรรม

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำลองตัวอย่าง นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เกษตรกรต้นแบบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในกิจกรรมปลูกพืชแซมสวนยางพารา 13 ไร่ นิทรรศการผักและผลไม้ท้องถิ่น กิจกรรมพิเศษประจำวัน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคามีทั้งปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง 27 ก.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 59.77 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 38 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 59.30 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 38 สตางค์ ยางท้อถิ่น กิโลกรัมละ 57.00 บาท ปรับลดลง 30 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 61.92 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 43 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 59.55 บาท ปรับลดลง 45 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 58.50 บาท ปรับลดลง 50 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 59.56 บาท ปรับลดลง 39 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 54.19 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.12 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 90,500 กิโลกรัม น้ำยางสด 50.60 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 15 สตางค์

ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 61.32 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 2.10 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 58.36 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 95 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 59.58 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.19 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

จังหวัดพังงา เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 27 ก.ค. 2559

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2559 นายศรีพงษ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปากเหล ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 30 หน่วยงาน มีการจัดนิทรรศการ การสาธิต การฝึกอบรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากการค้าภายใน

นายสมชาย บริพันธ์ เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตสินค้าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดพังงา

เกษตรจังหวัดตรัง จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

25 ก.ค. 2559

นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ.2559 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้จังหวัดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 4 ครั้ง คือ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร 2 ครั้ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 1 ครั้ง และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 1 ครั้ง เพื่อให้บริการทางการเกษตรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ) ได้สั่งการให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) ขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ไตรมาสที่ 3 : เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน) ให้จัดงานระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2559 และไตรมาสที่ 4 : เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม) ให้จัดงานระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2559 ครั้งละ 2 วัน และให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์นั้น

ทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอยายยอตรัง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ญัฐนันท์ พิธีเมธาวงศ์ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ข้าวเสวยสุกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุศที่ 27 กรกฎาคม 2559 13:52:21 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โศคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 7.60 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ราคา 7.50 บาท/กก

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.40 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 59.77 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ราคา 59.39 บาท/กก

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.00 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ราคา 12.20 บาท/กก

ทุเรียนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 110.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ราคา 100.00 บาท/กก

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จตุรชัย อ.ควนอินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 65.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ราคา 60.00 บาท/กก

เงาะโรงเรียน

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 50.00 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ราคา 40.00 บาท/กก

ลำไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)

จตุรัสชัย พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 43.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 390.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/กก.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 68.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 42.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--